

ระดับที่ 2.1 มีมาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัด

Advocacy/ Intervention (มีการกำหนดมาตรการและแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด)				
มาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัด				
<p><b>P : Partnership (พันธมิตรภาคีเครือข่าย)</b> ประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายที่ขับเคลื่อนองค์กรระดับฐานสุขภาพ ขอให้หน่วยงานจัดทำรายงานนโยบาย/มาตรการสร้างความรอบรู้สุขภาพ ดังนี้ 1) สถานประกอบ/กิจการ/กิจกรรม ได้แก่ สถานบริการสุขภาพ คือ โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.)/ โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.)/ โรงพยาบาลชุมชน (รพช.)/ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)/ สถานศึกษา/ สถานประกอบการและครอบครัวในพื้นที่ 77 จังหวัด และ 2) ศูนย์อนามัยที่ 1-12 และ กทม.</p>	<p><b>I : Invest (การลงทุน)</b> กระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนด้วยนโยบาย/มาตรการ โดยถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้าใจวิธีการและผลลัพธ์ของการมีนโยบายและมาตรการ</p>	<p><b>R : Regulations (การกำกับ ควบคุม)</b> ติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการสร้างความรอบรู้สุขภาพขององค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน</p> <p>1) มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดทำนโยบายและมาตรการ จำนวน 13 ชุด</p> <p>2) มีองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการสร้างความรอบรู้สุขภาพ จำนวน 2,000 แห่ง (สะสม)</p>	<p><b>A : Advocacy (ขอเสนอเชิงนโยบาย)</b> การขับเคลื่อนในระดับการบริหารสู่การปฏิบัติเป็นลำดับขั้น จากการจัดตั้งคณะกรรมการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับจังหวัดหรือระดับเขต เพื่อขับเคลื่อนองค์กรต่าง ๆ ให้มีนโยบายและมาตรการในแต่ละพื้นที่ จนนำไปสู่การดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนนโยบายและมาตรการสร้างความรอบรู้สุขภาพดังกล่าว</p>	<p><b>B : Building Capacity (พัฒนาศักยภาพผู้รับบริการ)</b> พัฒนาศักยภาพเครือข่ายและสร้างกลไกขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้าใจวิธีการและผลลัพธ์ของการมีนโยบายและมาตรการ นำไปสู่การขับเคลื่อนให้ภาคีเครือข่าย แกนนำภาคประชาชน องค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน มีทักษะด้านการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรด้านสาธารณสุข ให้ประชาชน ในสถานประกอบการ/กิจการได้ แก่ สถานบริการสุขภาพ คือ รพศ.และ รพท. รพช. รพ.สต. และ สถานศึกษา สถานประกอบการ ครอบครัวได้</p>

ระดับที่ 2.2 มีแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด			
กิจกรรม	มาตรการ	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน
มีการพัฒนาทักษะและสร้างกลไกความร่วมมือในการขับเคลื่อนความรู้ด้านสุขภาพทุกกลุ่มวัย โดยผ่านประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชิดชูเกียรติแก่สถานบริการสุขภาพประจำปี (Health literacy annual meeting)	P : Partnership (พันธมิตรภาคีเครือข่าย) ประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายที่ขับเคลื่อนองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ A : Advocacy (ขอเสนอเชิงนโยบาย) การขับเคลื่อนในระดับการบริหารสู่การปฏิบัติเป็นลำดับขั้น I : Invest (การลงทุน) ถ่ายทอดความรู้บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน B : Building Capacity (พัฒนาศักยภาพผู้รับบริการ) พัฒนาศักยภาพเครือข่ายและสร้างกลไกขับเคลื่อนความรู้ด้านสุขภาพ	มีการพัฒนาและสร้างกลไกความร่วมมือในการขับเคลื่อนความรู้ด้านสุขภาพทุกกลุ่มวัย จำนวน 1 ครั้ง	เม.ย. - ก.ค. 2567
คณะกรรมการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับจังหวัดหรือระดับเขตมีผลงานในการขับเคลื่อน HLO และ HLC 13 เขตสุขภาพ	A : Advocacy (ขอเสนอเชิงนโยบาย) การขับเคลื่อนในระดับการบริหารสู่การปฏิบัติเป็นลำดับขั้น จากการจัดตั้งคณะกรรมการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับจังหวัดหรือระดับเขต เพื่อขับเคลื่อนองค์กรต่าง ๆ ให้มีนโยบายและมาตรการในแต่ละพื้นที่ จนนำไปสู่การดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนนโยบายและมาตรการสร้างความรอบรู้สุขภาพดังกล่าว	ระดับจังหวัดหรือระดับเขตมีผลงานในการขับเคลื่อน HLO และ HLC จำนวน 13 เขตสุขภาพ	เม.ย. - ก.ค. 2567
มีรายงานผลการดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนนโยบายและมาตรการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในแต่ละเขตสุขภาพ	R : Regulations (การกำกับ ควบคุม) ติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการสร้างความรอบรู้สุขภาพขององค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน	มีรายงานผลการดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนนโยบายและมาตรการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในแต่ละเขตสุขภาพ จำนวน 13 เขตสุขภาพ	เม.ย. - ก.ค. 2567
มีการเผยแพร่สื่อความรู้เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมาย	A : Advocacy (ขอเสนอเชิงนโยบาย) การขับเคลื่อนในระดับการบริหารสู่การปฏิบัติเป็นลำดับขั้น จากการจัดตั้งคณะกรรมการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับจังหวัดหรือระดับเขต เพื่อขับเคลื่อนองค์กรต่าง ๆ ให้มีนโยบายและมาตรการในแต่ละพื้นที่ จนนำไปสู่การดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนนโยบายและมาตรการสร้างความรอบรู้สุขภาพดังกล่าว	มีการเผยแพร่สื่อความรู้เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 13 เขตสุขภาพ	เม.ย. - ก.ค. 2567
จำนวนองค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชนขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการสร้างความรอบรู้สุขภาพ	R : Regulations (การกำกับ ควบคุม) ติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการสร้างความรอบรู้สุขภาพขององค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน	มีกิจกรรมที่สนับสนุนนโยบายและมาตรการสร้างความรอบรู้สุขภาพ จำนวน 2,000 แห่ง (สะสม)	เม.ย. - ก.ค. 2567